



ประกาศคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อ
ผู้ผ่านการกฤษฎีกาให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกฤษฎีกาให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ
ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ตามที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้มีประกาศ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการกฤษฎีกาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสัมภาษณ์) และประกาศคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกฤษฎีกาให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากฤษฎีกาข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกฤษฎีกาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นั้น

บัดนี้ การกฤษฎีกาเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกฤษฎีกาให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้เสร็จสิ้นแล้ว ประกอบกับมติคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกฤษฎีกาให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๗ และ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกฤษฎีกาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ

โดยการประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกฤษฎีกาจะเรียงรายชื่อตามลำดับตัวอักษร ไม่เกินจำนวนตามประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง จำนวนคนที่จะให้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกฤษฎีกาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทอำนวยการของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและอายุบัญชี ทั้งนี้ ให้บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกฤษฎีกาตำแหน่งประเภทอำนวยการทุกกลุ่มตำแหน่งให้มีอายุบัญชี ๑ ปี นับแต่วันประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อ ซึ่งผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๕๗ จะพิจารณาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกฤษฎีกาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข ที่ ก.พ. กำหนด ต่อไป

อนึ่ง หากผู้ใดประสงค์จะทักท้วงประกาศนี้ ให้ทำหนังสือยื่นต่อประธานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกฤษฎีกาให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ภายใน ๗ วันทำการ นับแต่วันประกาศ และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกฤษฎีกาให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ให้ถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๐๖๗

(นายวินิต อธิสุข)

รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ประธานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชี
รายชื่อผู้ผ่านการกฤษฎีกาให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ
ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
(แบบท้ายประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗)

๑. ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น กลุ่มตำแหน่งอำนวยการทั่วไป

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
๑	นางจรรุวรรณ สุขรมย์	เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ	กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
๒	นางสาวเมษารัตน์ สังขุติ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
๓	นางสาวสุมาลยา งานดี	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ	ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

๒. ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กลุ่มตำแหน่งอำนวยการเฉพาะทาง

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
๑	ว่าที่ร้อยเอกนันทพร บัวเอี่ยม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑๐
๒	นางพนิดา โตพ่วง	เศรษฐกรเชี่ยวชาญ	ศูนย์ประเมินผล
๓	นายเมธี จันตะ	เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ	ศูนย์ประเมินผล
๔	นายสุวิทย์ ศิริโท	เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ	ศูนย์ประเมินผล
๕	นายอนุวัฒน์ ผิวอ่อน	เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ	ศูนย์ประเมินผล

๓. ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กลุ่มตำแหน่งอำนวยการทั่วไป

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
๑	นายกิจชาธร อันเงินทยากร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑๐
๒	นางเจนธิชา ชัยชาญ	เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑
๓	นายชายศักดิ์ วุฒิสักดิ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑๒
๔	นางสาวตาปี วัชรางกูร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ	กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร
๕	นางสาวพรชาดา บุสสุวัฒน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ	กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร
๖	นางสาวพาสินี ณ ป้อมเพ็ชร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
๗	นางสาวภัสชา ผ่องใส	นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ	สำนักงานเลขาธิการกรม
๘	นายเมธี จันตะ	เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ	ศูนย์ประเมินผล
๙	นายสุวิทย์ ศิริโท	เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ	ศูนย์ประเมินผล

๑. พงษ์ /